

Số: 25/BC-HĐND

Tân Khai, ngày 23 tháng 12 năm 2022

## **BÁO CÁO THẨM TRA**

### **Tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị trấn về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022**

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ năm của Hội đồng nhân dân thị trấn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026, Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức thẩm tra dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thị trấn về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của Hội đồng nhân dân thị trấn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; trên cơ sở nội dung Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND và ý kiến của các thành viên tham gia thẩm tra, Ban KT - XH cơ bản thống nhất với nội dung đánh giá trong báo cáo của UBND thị trấn về những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn, tồn tại hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời thống nhất nhận định, đánh giá thêm một số vấn đề như sau:

#### **I. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022:**

Năm 2022, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn thị trấn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời gian hậu đại dịch Covid – 19 nên nền kinh tế phục hồi chậm. áp lực rất lớn từ giá cả xăng dầu, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu vẫn ở mức cao; rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất đã có những ảnh hưởng nhất định đến quá trình khôi phục kinh tế - xã hội của thị trấn. tuy nhiên với quyết tâm của cả hệ thống chính trị thì cuối năm 2022 các chỉ tiêu đều được thực hiện đạt và vượt. Ban Kinh tế - xã hội cơ bản nhất trí với nhiều nội dung đánh giá trong báo cáo của UBND thị trấn trình kỳ họp, đồng thời có ý kiến như sau:

##### **1. Tình hình kinh tế:**

- Về thu, chi ngân sách: Tổng giao thu ngân sách trên địa bàn là 17,954 tỷ đồng, thực hiện đến hết năm 2022 là 19,358 tỷ đồng, đạt 107,81% dự toán huyện giao và HĐND thị trấn giao. Tổng giao chi ngân sách là 17,954 tỷ đồng ước thực hiện đến hết năm là 17,954 tỷ đồng, đạt 100% dự toán huyện giao và HĐND thị trấn giao.

- Về công nghiệp, thương mại, dịch vụ: Các hoạt động thương mại, dịch vụ và chợ truyền thống tiếp tục được duy trì; tình hình hàng hóa trên thị trường ổn định; việc cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cơ bản của người dân, không có hiện



trọng đầu cơ, găm hàng, thiếu hàng, tăng giá đột biến, đặc biệt là đối với các mặt hàng thiết yếu.

- Về nông nghiệp: Trong năm 2022, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị trấn ổn định, tuy nhiên diện tích cây trồng hàng năm và lâu năm đều giảm so với cùng kỳ năm 2021. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng không xảy ra. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm địa bàn có xảy ra tình trạng dịch tả lợn Châu Phi, UBND thị trấn đã tiếp tục triển khai các biện pháp khu tiêu độc khử trùng đối với các hộ chăn nuôi trên địa bàn.

- Về môi trường: Việc thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn đến thời điểm hiện tại đang thực hiện cơ bản ổn định. Tuy nhiên việc xe thu gom hiện chưa thực hiện việc thu gom theo lịch đã triển khai trong nhân dân, thời gian thu gom giữa 2 chuyến kéo dài dẫn đến rác sinh hoạt ứ đọng ở chợ cũng như ở khu dân cư. Việc vớt rác bừa bãi dọc theo quốc lộ 13 vẫn còn nhiều ví dụ như trên địa bàn khu phố 1, khu phố 7, Ủy ban nhân dân cần có phương án giải quyết trong thời gian tới.

- Về xây dựng, giao thông và quản lý đất đai: Trong năm 2022 UBND thị trấn đã tổ chức tuần tra và phối hợp tuần tra phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 05 trường hợp xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đượng bộ, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính xây nhà trên đất nông nghiệp 05 trường hợp. Phối kết hợp phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, thẩm định cấp phép nhà ở riêng lẻ với 80 trường hợp. Ký xác nhận chỗ ở hợp pháp 45 trường hợp. Về công tác xây dựng đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù: Trong năm 2022, UBND thị trấn đã triển khai quy trình 7 bước theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai đăng ký làm đường BTXM cho các khu phố, kết quả đăng ký đầu năm là 3,12km đường bê tông, đến tháng 4/2022 có đề xuất đăng ký bổ sung lên thành 21 tuyến với 10,353km. Đã triển khai thi công được 7,768km đường tông xi măng (vượt chỉ tiêu đầu năm giao). Triển khai thi công nhựa hóa các tuyến: Đường liên khu phố 1-2; Đường tổ 2, khu phố 2 tuyến 1; đường tổ 2, khu phố 2 tuyến 2; Đường tổ 8, khu phố 1. UBND thị trấn đã thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát về quản lý đất đai, môi trường và khoáng sản trên địa bàn thị trấn năm 2022, thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2021, công tác lập kế hoạch sử dụng đất 2022, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 trên địa bàn thị trấn, giải quyết các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai đúng quy định.

## **2. Về văn hóa – xã hội:**

- Lĩnh vực giáo dục - đào tạo: Các trường học hoàn thành nội dung chương trình năm học và tổ chức Tổng kết năm học đúng thời gian quy định theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Công tác dạy và học tại các trường trên địa bàn thị trấn luôn được các cấp, các ngành chú trọng, quan tâm. Các trường luôn thực hiện nghiêm kế hoạch giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Lĩnh vực văn hóa - thông tin - thể dục - thể thao: được thực hiện tốt, các hoạt động văn hóa thông tin đáp ứng nhu cầu người dân, kịp thời phản ánh các sự kiện và tình hình về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của thị trấn.

- Về chính sách, việc làm, Công tác giảm nghèo, Chính sách vay vốn, Công tác dân tộc - tôn giáo: được thực hiện tốt theo Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, đúng quy định của các luật liên quan.

### **3. Về Quốc phòng – an ninh – nội chính:**

- Làm tốt công tác quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức giao quân đạt chỉ tiêu trên giao, công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được thực hiện tốt. Làm tốt công tác chuẩn bị và đã tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ theo kế hoạch của cấp trên.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn năm cơ bản ổn định. Trong báo cáo đã đánh giá được so với năm 2021 tăng hay giảm cụ thể rõ ràng.

- Về nội chính : Công tác tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện tại trụ sở tiếp công dân và tại phòng làm việc của lãnh đạo được duy trì thường xuyên, liên tục, việc giải quyết đơn thư được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

### **4. Đánh giá chung:**

Về cơ bản báo cáo đã nêu khái quát được kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Trong năm 2022 tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thị trấn ổn định; các cấp, các ngành tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc triển khai thực hiện công tác thu chi trên địa bàn còn chậm so với tiến độ đã đề ra. Tình hình một số tuyến đường đã đăng ký làm bê tông nhưng không thực hiện đổ bê tông được. tình hình sử dụng đất sai mục đích; việc người dân xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang đường bộ để buôn bán vẫn còn diễn ra, công tác thu gom rác sinh hoạt của đơn vị thu gom trên địa bàn hiện chưa thực hiện việc thu gom theo lịch đã triển khai trong nhân dân, thời gian thu gom giữa 2 chuyến kéo dài dẫn đến rác sinh hoạt ứ đọng ở chợ cũng như ở khu dân cư. Việc vớt rác bừa bãi dọc theo quốc lộ 13 vẫn còn nhiều. Việc vận động nhân dân treo cờ, thay cờ mới (cờ tổ quốc) nhân các dịp lễ, tết ở các khu dân cư còn hạn chế. Tỷ lệ mua bảo hiểm y tế trong nhân dân chưa đạt yêu cầu. Tình hình tai nạn giao thông tiềm ẩn nhiều nguy cơ tăng trở lại do một bộ phận nhân dân chưa nâng cao ý thức trong việc chấp hành Luật giao thông đường bộ, điều khiển xe mô tô trong tình trạng say xỉn, phóng nhanh vượt ẩu, tình hình sử dụng trái phép chất ma túy vẫn còn nhiều...

## **II. Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.**

Qua nghiên cứu Ban Kinh tế - xã hội xét thấy phương hướng nhiệm vụ năm 2023 được định hướng cụ thể, rõ ràng. Tuy nhiên ban cũng đề nghị UBND cần quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2023, đặc biệt là việc đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để đến cuối năm 2023 các chỉ tiêu đều đạt và vượt nghị quyết đề ra.

Trên đây là báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thị trấn về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp, ý kiến giải trình và tiếp thu của UBND thị trấn. Ban Kinh tế - xã hội đề nghị HĐND thị trấn xem xét thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

**Nơi nhận:**

- TT. Đảng ủy, HĐND thị trấn;
- TT. UBND thị trấn;
- TT. UBMTTQVN thị trấn;
- Các Ban HĐND thị trấn;
- Đại biểu HĐND thị trấn;
- Lưu.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thế Công**

